



คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
บริหารธุรกิจดุซงฎุขบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2547

จากการโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความทุกข์ลำบากและความยากจนของประชาชนในถิ่นทุรกันดารด้วยพระองค์เอง จึงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเหล่านั้น เริ่มด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือในโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โครงการฝึกอาชีพ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมสหกรณ์ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน และโครงการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในถิ่นชนบทห่างไกลการคมนาคม และด้วยความปรียาในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ชุมชนอยู่พึ่งพากันได้ด้วยตนเองในเวลาต่อไปบนพื้นฐานของการมีสุขภาพพลามัยที่ดี มีการศึกษามีอาชีพที่มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฝึกอาชีพเพื่อช่วยให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพโดยพระราชทานเงินอุดหนุนและก่อสร้างโรงเรียน เมื่อโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้กระจายกันไปในพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ทั่วประเทศ ทำให้ผลผลิตจากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริมีเพิ่มมากขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่งเสริมอาชีพรับซื้อไว้ทั้งหมดโดยใช้เงินทุน กพด. (กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร) และโปรดเกล้าฯ ให้นำมาขายในงานกาชาด และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการร้านกาแฟ ภายใต้กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโดยมีเป้าหมายในการสร้างวงจรการตลาด และเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการฯ โดย

ใช้ตราสัญลักษณ์ “ภูฟ้า” เป็นเครื่องหมายการค้า และพระราชทานคำแนะนำในด้านการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและประณีต และจุดเด่นของร้านภูฟ้าคือ ผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานแก่ร้านภูฟ้าเป็นระยะๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะกรรมการดำเนินงานร้านภูฟ้า และพระราชทานพระราชดำริเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการร้านภูฟ้าโดยใกล้ชิดตลอดมา มีพระราชประสงค์ให้มีการจัดการที่เป็นระบบที่ดีและทันสมัย เช่นเดียวกับองค์กรที่ดีอื่นๆ ทั่วไป ร้านต้องมีระบบบัญชีที่ดี มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐาน มีระบบการจัดการสินค้าคงเหลือ ระบบการขาย ระบบการตลาด และระบบการบริการลูกค้าที่ดี สนพระทัยด้านการบัญชีอย่างมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล โปรดให้ร้านจัดระบบการจ่ายเงินค่าสินค้าให้ชาวบ้านได้รับค่าสินค้าโดยเร็วที่สุดเมื่อตรวจรับสินค้าแล้วใส่พระทัยความคิดเห็นของลูกค้าถึงความสะดวกในซื้อสินค้า ความเพียงพอของสินค้าและเรื่องการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้า ต้องพระประสงค์ให้ผู้ซื้อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ด้านแหล่งผลิต ผลิตอย่างไร ใช้วัสดุอะไร มีวิธีการผลิตอย่างไร เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจและเห็นคุณค่าของสินค้า จึงโปรดให้ร้านจัดทำคำอธิบายสินค้าแนบไปกับสินค้าด้วย

ด้วยพระปรีชาญาณด้านการจัดการที่เป็นการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตสินค้าจากวัสดุและความรู้ในท้องถิ่น และการนำผลผลิตเหล่านั้นมาสู่กระบวนการทางการตลาดทางร้านภูฟ้าในกองทุน กพด. และเกิดข้อมูลป้อนกลับรวมทั้งเงินทุนกลับไปพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ในท้องถิ่นเดิมของตนได้ ภายในเวลาปีครึ่งของร้านภูฟ้าทำให้ชาวบ้านในโครงการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นประมาณสามเท่า นอกจากนี้ ทรงพระราชดำริให้มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สินค้าจากชาวบ้านมีความหลากหลายกว่าเดิม และทรงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุ่มชาวบ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านคิดและพัฒนาเองได้ สำหรับชาวบ้านกลุ่มใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ พระราชทานเงินทุนเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ชาวบ้านเหล่านั้นสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพได้ และมีพระประสงค์ให้ผลได้จากร้านภูฟ้า คืนกลับไปช่วยพัฒนาชาวบ้านที่ยากไร้ ที่อยู่ในถิ่นห่างไกล ห่างจากโอกาสในการพัฒนาและความเจริญให้มากที่สุด

ด้วยน้ำพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารนี้เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมและหล่อเลี้ยงดวงใจอันแห้งผากด้วยความยากลำบากเหล่านั้น พระปรีชาด้านการบริหารจัดการ พระเมตตาอันล้นเหลือ และความใส่พระทัยอย่างต่อเนื่องจริงจังที่ทรงมีต่อประชาชนที่ยากไร้ จนทำให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง

และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ปมเพาะให้เขาเหล่านั้นทวีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ และมีความรักเทิดทูนเหนือสิ่งใดถวายแทบเบื้องพระยุคลบาท

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินคร รังสีมาคุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ เสาวภา มีถาวรกุล

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

สำนักหอสมุด